

## แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570)

### 1. สถานการณ์สถิติทางการ

บัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด เช่น ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ชุดข้อมูลพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วยบัญชีสถิติทางการที่สำคัญและจำเป็นต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีข้อมูลสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1.1 ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด

- ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน
- ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว
- ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของ ครอบครัว ชุมชน และสังคม
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทักษะการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### 1.2 ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (ถ้ามี)

- ประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ บัญชีสถิติทางการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จะมีการจัดกลุ่มตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (Tier) เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- Tier 1 คือ สถิติทางการที่มีค่านิยามและวิธีการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
- Tier 2 คือ สถิติทางการที่มีค่านิยามและวิธีการผลิต แต่ยังไม่พร้อมเผยแพร่ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ)
- Tier 3 คือ สถิติทางการที่ไม่มีค่านิยามและวิธีการผลิต ไม่มีข้อมูล และไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

จากบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า จังหวัด ยโสธร มีจำนวนบัญชีสถิติทางการทั้งสิ้น 221 รายการ และจากการตรวจสอบสถานะ (Check Stock) ความพร้อมเผยแพร่ของบัญชีสถิติทางการตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดยโสธร (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่า

- บัญชีสถิติทางการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด จำนวน 221 รายการ ประกอบด้วย
  - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 155 รายการ
  - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 จำนวน 66 รายการ
- บัญชีสถิติทางการตามประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ จำนวน 58 รายการ ประกอบด้วย
  - บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 58 รายการ

โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 1

ตาราง 1 จำนวนบัญชีสถิติทางการ จำแนกตามชุดข้อมูล ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูล

ความพร้อม เผยแพร่ ของข้อมูล	Tier 1			Tier 2			Tier 3			รวม
	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	
<b>ชุดข้อมูลประเด็นการพัฒนาจังหวัด</b>										
ประเด็นการ พัฒนาที่ 1	11	76	87	6	19	25	-	-	-	112
ประเด็นการ พัฒนาที่ 2	6	13	19		7	7	-	-	-	26
ประเด็นการ พัฒนาที่ 3	14	24	38	6	11	17	-	-	-	55
ประเด็นการ พัฒนาที่ 4	5	6	11	4	13	17	-	-	-	28
<b>รวม</b>	<b>36</b>	<b>119</b>	<b>155</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221</b>
<b>ชุดข้อมูลประเด็นสำคัญ (Pain Point) ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (ถ้ามี)</b>										
ประเด็น สำคัญที่ 1 “การ ส่งเสริม	4	54	58	-	-	-	-	-	-	58

ความพร้อม เผยแพร่ ของข้อมูล	Tier 1			Tier 2			Tier 3			รวม
	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	ส่วนกลาง	จังหวัด	รวม	
ความเป็น เจ้าของข้อมูล										
เกษตร อินทรีย์"										
รวม	4	54	58	-	-	-	-	-	-	58

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะพิจารณาความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลและหน่วยงานของแต่ละบัญชีสถิติทางการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ ซึ่งพบว่า มีบัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำนวน 52 รายการ ประกอบด้วย

- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 36 รายการ
- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) จำนวน 16 รายการ

โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 2

ตาราง 2 บัญชีสถิติทางการที่ส่วนกลางเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
<b>Tier 1</b>			
1	จำนวนพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	ปริมาณน้ำฝน	สถานีอุตุนิยมวิทยา ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	จำนวนวันที่ฝนตก	สถานีอุตุนิยมวิทยา ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4	จำนวนเงินสินเชื่อแก่เกษตรกรของ ธกส.	ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
5	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินสินเชื่อของ ธกส.	ธนาคารเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
6	พื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
7	ชุดข้อมูลชนิดของดิน	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
8	พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
9	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
10	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
11	พื้นที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
12	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
13	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
14	ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
15	ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
16	รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
17	จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่มีการขึ้นทะเบียน มัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว ในจังหวัด	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
18	ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net ป.6	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
19	ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net ม.3	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
20	ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา O-Net ม.6	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
21	จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป	กรมการปกครอง	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
22	ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
23	จำนวนแรงงานนอกระบบ	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
24	จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก การทำงาน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
25	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
26	รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
27	หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
28	จำนวนกำลังแรงงานรวม	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
29	จำนวนผู้ว่างงาน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
30	อัตราการว่างงาน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
31	จำนวนผู้เสมือนว่างงาน	สนง.สถิติจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
32	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
33	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ (dissolved oxygen, DO)	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
34	ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
35	ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
36	ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
<b>Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)</b>			
1	5) ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
2	9) อุณหภูมิสูงสุด	สถานีอุตุนิยมวิทยา ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
3	10) อุณหภูมิต่ำสุด	สถานีอุตุนิยมวิทยา ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
4	76) เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
5	78) ปริมาณผลผลิตข้าวทั้งสิ้น	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
6	79) ปริมาณผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
7	6) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา N-NET ป.6	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
8	7) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา N-NET ม.3	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
9	8) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา N-NET ม.6	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
10	9) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา V-NET ปวช.	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
11	10) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา V-NET ปวส.	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
12	18) จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง_ครอบครัว	สนง.สถิติแห่งชาติ	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
13	19) พื้นที่ป่าในเขตสงวนแห่งชาติ	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
14	23) ค่าวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เฉลี่ย	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4
15	24) ค่าวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM/2.5) เฉลี่ย	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 4



ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
16	28) ปริมาณขยะสะสม	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะพิจารณาความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลและหน่วยงานของแต่ละบัญชีสถิติทางการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ ซึ่งพบว่า มีบัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำนวน 172 รายการ ประกอบด้วย

- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 129 รายการ
- บัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) จำนวน 43 รายการ

โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 3

ตาราง 3 บัญชีสถิติทางการที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล จำแนกตามความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
<b>Tier 1</b>			
1	จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผู้ทำเกษตรอินทรีย์นิยมปลูก	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	ต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์เฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่ดี	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4	พื้นที่ที่ไดรับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
5	พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไดรับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
6	พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไดรับน้ำนอกเขตชลประทาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
7	จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ	โครงการชลประทาน ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
8	พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
9	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
10	สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน เทียบกับพื้นที่เกษตรกรรม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
11	พื้นที่เกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
12	พื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
13	พื้นที่ปลูกแตงโมอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
14	พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
15	พื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
16	พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
17	พื้นที่เลี้ยงปลาตะเพียนอินทรีย์	สนง.ประมงจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
18	พื้นที่ปลูกพืชทั่วไป	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
19	พื้นที่ปลูกข้าว	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
20	พื้นที่ปลูกแตงโม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
21	พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
22	พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
23	ปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชที่สนับสนุนให้แก่ผู้ปลูกข้าว อินทรีย์	สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
24	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืช	สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
25	จำนวนเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
26	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
27	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
28	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
29	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
30	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
31	จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง ปลาตะเพียนอินทรีย์	สนง.ประมงจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
32	จำนวนกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จำแนกตามมาตรฐาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
33	จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จำแนกตามมาตรฐาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
34	จำนวนสหกรณ์การเกษตร	สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
35	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร	สนง.สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
36	ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ปลูกข้าวอินทรีย์เฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
37	จำนวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
38	ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
39	ราคาปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ยต่อกระสอบ	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
40	จำนวนสถานประกอบการที่จำหน่ายปุ๋ยเคมี	ศูนย์วิจัยและพัฒนากาษตรยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
41	ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีเฉลี่ยต่อกระสอบ	สนง.พาณิชย์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
42	ปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
43	ปริมาณผลผลิต แตงโมอินทรีย์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
44	ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
45	ปริมาณผลผลิตอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
46	ปริมาณผลผลิต ปลาตะเพียนอินทรีย์	สนง.ประมงจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
47	ปริมาณผลผลิต ไก่ไข่อินทรีย์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
48	ปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์เฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
49	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีการแปรรูปข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
50	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบใน การผลิต/สินค้าที่ได้มาตรฐาน (โกดัง ยุง ฉาง)	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
51	จำนวนโรงสี	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
52	จำนวนพื้นที่ลานตากข้าวเปลือก	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
53	จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปของผู้ทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้ มาตรฐาน OTOP	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
54	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการแปร รูปผลิตภัณฑ์	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
55	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ จัดทำบรรจุภัณฑ์	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
56	จำนวน อปท.ที่มีการดำเนินการคัดแยกขยะและ นำกลับมา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
57	จำนวนแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าที่ปลอดภัยและมี มาตรฐาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
58	ราคาข้าวเปลือกเหนียวต่อกิโลกรัม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
59	ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่อกิโลกรัม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
60	ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
61	ราคารับซื้อข้าวเปลือกอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
62	ราคาจำหน่ายข้าวสารอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
63	ราคาแถมอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
64	ราคามันสำปะหลังอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
65	ราคาอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
66	จำนวนตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะใน จังหวัด	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
67	จำนวนร้านจำหน่ายสินค้าของฝากที่เป็นสินค้าเกษตร อินทรีย์ในจังหวัด	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
68	ปริมาณข้าวอินทรีย์ที่จำหน่ายในประเทศ	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
69	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่เป็นแหล่งรับซื้อข้าวอินทรีย์จาก เกษตรกร	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
70	จำนวนผู้รับซื้อข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก (Exportor)	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
71	มูลค่าการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
72	ปริมาณข้าวอินทรีย์ที่ส่งออก ผ่าน Trader	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
73	มูลค่าข้าวอินทรีย์ที่ส่งออก ผ่าน Trader	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
74	ปริมาณการสั่งซื้อข้าวอินทรีย์จากการเข้าร่วมงานแสดง สินค้า	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
75	มูลค่าสั่งซื้อข้าวอินทรีย์จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
76	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีการประชาสัมพันธ์การตลาด ทาง Social Network	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
77	งบประมาณทั้งหมดของจังหวัด	สนง.จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
78	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยว	สนง.จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
79	สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่อ งบประมาณทั้งหมดของจังหวัด	สนง.จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
80	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งจังหวัด	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
81	รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท ในจังหวัด	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
82	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
83	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี	การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
84	จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอ วัฒนธรรมประเพณีของยโสธร	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
85	ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
86	จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
87	จำนวนที่พัก/โรงแรม และห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด	ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
88	จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
89	รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึกของ ยโสธร จำแนกตามประเภทสินค้า	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 2
90	จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
91	จำนวนผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
92	จำนวนแม่อายุ 15 -19 ปีที่คลอดบุตร	สนง.สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
93	จำนวนแม่น้อยกว่า 20 ปีที่คลอดบุตร	สนง.สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
94	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
95	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนพิการ	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
96	จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
97	จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน_ยากลำบาก	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
98	จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
99	จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
100	ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
101	จำนวนแรงงาน/สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
102	จำนวนแรงงานจากสถานประกอบการ	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
103	จำนวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
104	อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
105	จำนวนสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3



ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
106	อัตราการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
107	สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)	สนง.คลังจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
108	จำนวนคดีรับแจ้งอุบัติเหตุการจราจรทางบก	ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
109	จำนวนคดีอาญาที่น่าสนใจ (รับแจ้ง)	ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
110	จำนวนคดีอาญาที่น่าสนใจ (จับกุม)	ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
111	จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องถิ่น (อปพร.)	ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
112	จำนวนผู้ประสบภัยจำแนกตามประเภทภัย	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
113	จำนวน อปท. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดูแลผู้ด้อยโอกาส)	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
114	จำนวนปัญหาการพังทลายของดิน	สนง.โยธาและผังเมือง จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
115	จำนวนพื้นที่ขาดแคลนน้ำ	โครงการชลประทาน ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
116	พื้นที่ทำการเกษตรได้รับน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	โครงการชลประทาน ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
117	จำนวนแหล่งน้ำที่มีค่าโดยปริมาตรออกซิเจนที่ละลายน้ำ (dissolved oxygen, DO) จะต้องสูง (5-8 มล./ลิตร)	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
118	จำนวนครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
119	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการลดขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง	สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
<b>Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)</b>			
1	จำนวนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
2	จำนวนแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ต้นแบบ (Best Practice) ใน การทำเกษตรอินทรีย์ (ศูนย์ปราชญ์, กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์)	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
3	จำนวนเงินสินเชื่อแก่เกษตรกรของกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
4	จำนวนเงินสินเชื่อแก่เกษตรกรของสนง.กองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร	สนง.กองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
5	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินสินเชื่อของกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากไร้	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
6	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินสินเชื่อของสนง.กองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร	สนง.กองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร สาขา จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
7	จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่ ดี	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
8	พื้นที่ปลูกข้าวที่รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
9	พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
10	จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
11	จำนวนโครงการอบรมเพิ่มความรู้พัฒนาขีดความสามารถ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
12	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้พัฒนาขีด ความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1
13	ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 1

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
14	ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
15	จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
16	จำนวนโกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
17	บรรจุภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง	สนง.พาณิชย์จังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
18	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
19	จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 1
20	หมู่บ้านตามโครงการ บวร	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
21	หมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
22	จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของยโสธร และสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
23	จำนวนแรงงานในพื้นที่ ที่ผ่านการอบรมด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
24	จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของ ททท.	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
25	จำนวนธุรกิจที่พักโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
26	จำนวนธุรกิจที่พักที่ได้รับการสนับสนุนขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 2
27	จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง_ติดบ้าน	สนง.สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
28	จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3
29	จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและได้งานทำ	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงานยโสธร	ประเด็นการพัฒนานาที่ 3

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
30	จำนวนแรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมรายได้แรงงาน หรือ การฝึกอาชีพเสริม	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
31	จำนวนคนตายจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
32	จำนวนคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
33	จำนวนผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
34	จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสนง. ตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจอาสา/ตำรวจบ้าน)	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
35	จำนวนการจับกุมคดียาเสพติด	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
36	จำนวนผู้รับการบำบัดฟื้นฟู (สมัครใจบำบัด บังคับบำบัด และต้องโทษ)	สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
37	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 3
38	อัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
39	พื้นที่ป่าในเขตสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
40	จำนวนโครงการฟื้นฟู/สร้าง ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
41	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู/สร้าง ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

ลำดับที่	บัญชีสถิติทางการ/ชุดข้อมูล/รายการ	หน่วยงาน	ชุดข้อมูล
42	จำนวนเกษตรกรและภาคีเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
43	จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
44	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
45	จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
46	จำนวนโครงการอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
47	จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ	โครงการชลประทาน ยโสธร/สนง.ประมง จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
48	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	โครงการชลประทาน ยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
49	พื้นที่ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียน	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4
50	ข้อร้องเรียนด้านปัญหาผลกระทบในพื้นที่จังหวัด	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	ประเด็นการพัฒนาที่ 4

## 2. แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการ

แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเป็นการพัฒนาบัญชีสถิติทางการทุกรายการที่มีหน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล โดยจะสามารถพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ ด้านการจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ ด้านการจัดทำคำอธิบายข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับทรัพยากร (Resources) เป็นต้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการจะมีการจัดทำตามความพร้อมของข้อมูล (Tier) ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1
- แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)
- แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ) และ Tier 3

### 2.1 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 เป็นการดำเนินการพัฒนาเฉพาะบัญชีสถิติทางการที่มีค่านิยมและวิธีการผลิต มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owners) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลนำข้อมูลสถิติทางการขึ้นระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด และลงทะเบียนชุดข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่สาธารณะบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog: GD Catalog) เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติทางการกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสามารถนำข้อมูลที่มีความพร้อมใช้ ไปวางแผนนโยบาย แผนการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด ดังนั้น จำเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานสถิติที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ โดยมีบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 จำนวน 119 รายการ โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 4

ตาราง 4 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 1 ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
1	จำนวนพันธุ์ ข้าวที่ผู้ทำ เกษตรอินทรีย์ นิยมปลูก	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้ อยู่ใน รูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับ การ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับใช้ใน การวิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ต้นทุนการผลิต ข้าวอินทรีย์ เฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
3	พื้นที่ปลูกข้าว ที่ได้รับการ สนับสนุนเมล็ด พันธุ์ที่ดี	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
4	พื้นที่ที่ได้รับน้ำ จากแหล่งน้ำ ชลประทาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
5	พื้นที่ปลูกข้าว อินทรีย์ที่ได้รับ น้ำจากแหล่ง น้ำชลประทาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
6	พื้นที่ปลูกข้าว อินทรีย์ที่ได้รับ นํ้านอกเขต ชลประทาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
7	จำนวนแหล่ง น้ำสาธารณะ	โครงการ ชลประทานยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
8	พื้นที่ทั้งหมด ของจังหวัด	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
9	จำนวนพื้นที่ที่ ได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุง คุณภาพดิน	สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
10	สัดส่วนพื้นที่ที่ ได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุง คุณภาพดิน	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
	เทียบกับพื้นที่ เกษตรกรรม		ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
11	พื้นที่เกษตร อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
12	พื้นที่ปลูกข้าว อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
13	พื้นที่ปลูก แตงโมอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
14	พื้นที่ปลูกรมัน สำปะหลัง อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
15	พื้นที่ปลูกอ้อย คั้นน้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
16	พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่ อินทรีย์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
17	พื้นที่เลี้ยงปลา ตะเพียน อินทรี	สนง.ประมงจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
18	พื้นที่ปลูกพืช ทั่วไป	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
19	พื้นที่ปลูกข้าว	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
20	พื้นที่ปลูก แตงโม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
21	พื้นที่ปลูกมัน สำปะหลัง	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
22	พื้นที่ปลูกอ้อย โรงงาน	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ปริมาณเมล็ด พันธุ์ปุ๋ยพืชสด ที่สนับสนุน ให้แก่ผู้ปลูก ข้าวอินทรีย์	สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
24	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว อินทรีย์ที่ได้รับ การสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ปุ๋ย พืชสด	สถานีพัฒนาที่ดิน ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
25	จำนวน เกษตรกรผู้ทำ เกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
26	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
27	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกแตงโม อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
28	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกมัน สำปะหลัง อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
29	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกอ้อยคั้นน้ำ อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
30	จำนวน เกษตรกรผู้ เลี้ยงไก่ไข่ อินทรีย์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
31	จำนวน เกษตรกรผู้ เลี้ยง ปลา ตะเพียน อินทรีย์	สนง.ประมงจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
32	จำนวนกลุ่ม เกษตรกร ผู้ ปลูกข้าว อินทรีย์ จำแนกตาม มาตรฐาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
33	จำนวนสมาชิก กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว อินทรีย์ จำแนกตาม มาตรฐาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
34	จำนวนสหกรณ์ การเกษตร	สนง.สหกรณ์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
35	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกข้าวที่เป็น สมาชิก สหกรณ์ การเกษตร	สนง.สหกรณ์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
36	ปริมาณการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ของ ผู้ปลูกข้าว อินทรีย์เฉลี่ย ต่อไร่	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
37	จำนวนกลุ่ม ผู้ผลิตปุ๋ย อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
38	ปริมาณการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
39	ราคาปุ๋ย อินทรีย์เฉลี่ย ต่อกระสอบ	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
40	จำนวนสถาน ประกอบการที่ จำหน่าย ปุ๋ยเคมี	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
41	ราคาจำหน่าย ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยต่อ กระสอบ	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
42	ปริมาณ ผลผลิตข้าว อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
43	ปริมาณ ผลผลิต แตงโม อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
44	ปริมาณ ผลผลิตมัน สำปะหลัง อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
45	ปริมาณ ผลผลิตอ้อยคั้น น้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
46	ปริมาณ ผลผลิต ปลา ตะเพียน อินทรีย์	สนง.ประมงจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
47	ปริมาณ ผลผลิต ไก่ไข่ อินทรีย์	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
48	ปริมาณ ผลผลิตข้าว อินทรีย์เฉลี่ย ต่อไร่	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
49	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่มีการแปรรูป ข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
50	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่มีสถานที่เก็บ รักษาวัตถุดิบ	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
	ในการผลิต/ สินค้าที่ได้ มาตรฐาน (โกดัง ยุง ฉาง)		ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
51	จำนวนโรงสี	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
52	จำนวนพื้นที่ ลานตาก ข้าวเปลือก	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
53	จำนวน ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของผู้ทำ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน OTOP	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
54	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่ได้รับการ ส่งเสริม พัฒนาการแปร รูปผลิตภัณฑ์	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
55	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่ได้รับการ ส่งเสริม พัฒนาการ จัดทำบรรจุ ภัณฑ์	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
56	จำนวน อปท.ที่ มีการ ดำเนินการคัด แยกขยะและ นำกลับมาผลิต ปุ๋ยอินทรีย์	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
57	จำนวนแหล่ง รวบรวมและ กระจายสินค้า ที่ปลอดภัย และมี มาตรฐาน	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
58	ราคา ข้าวเปลือก เหนียวต่อ กิโลกรัม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
59	ราคา ข้าวเปลือกเจ้า ต่อกิโลกรัม	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
60	ปริมาณข้าวที่มี การขายผ่าน ตลาดกลางของ จังหวัด	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
61	ราคารับซื้อ ข้าวเปลือก อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
62	ราคาจำหน่าย ข้าวสาร อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
63	ราคาแตงโม อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
64	ราคามัน สำปะหลัง อินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
65	ราคาอ้อยคั้น น้ำอินทรีย์	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
66	จำนวนตลาด จำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะใน จังหวัด	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
67	จำนวนร้าน จำหน่ายสินค้า ของฝากที่เป็น สินค้าเกษตร อินทรีย์ใน จังหวัด	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
68	ปริมาณข้าว อินทรีย์ที่ จำหน่ายใน ประเทศ	สนง.เกษตรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
69	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่เป็นแหล่งรับ ซื้อข้าวอินทรีย์ จากเกษตรกร	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
70	จำนวนผู้รับซื้อ ข้าวอินทรีย์ เพื่อการส่งออก (Exportor)	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
71	มูลค่าการ จำหน่ายข้าว อินทรีย์ ภายในประเทศ	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
72	ปริมาณข้าว อินทรีย์ที่ ส่งออก ผ่าน Trader	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
73	มูลค่าข้าว อินทรีย์ที่ ส่งออก ผ่าน Trader	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
74	ปริมาณการ สั่งซื้อข้าว อินทรีย์จาก การเข้า ร่วมงานแสดง สินค้า	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
75	มูลค่าสั่งซื้อ ข้าวอินทรีย์ จากการเข้า ร่วมงานแสดง สินค้า	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
76	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่มีการ ประชาสัมพันธ์ การตลาดทาง Social Network	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
77	งบประมาณ ทั้งหมดของ จังหวัด	สนง.จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
78	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ด้านการ ท่องเที่ยว	สนง.จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
79	สัดส่วนของ งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ด้านการ ท่องเที่ยวต่อ งบประมาณ ทั้งหมดของ จังหวัด	สนง.จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
80	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวทั้ง จังหวัด	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
81	รายชื่อแหล่ง ท่องเที่ยวทุก ประเภท ใน จังหวัด	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
82	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติ	การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
83	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม ประเพณี	การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
84	จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของยโสธร	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร	จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติทางการ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
85	ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร	จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติทางการ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
86	จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร	จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติทางการ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
87	จำนวนที่พัก/ โรงแรม และ ห้องพักที่จัด ทะเบียนใน จังหวัด	ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
88	จำนวนธุรกิจที่ พัก Home stay ที่ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
89	รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า ของฝากและ ของที่ระลึก ของยโสธร จำแนกตาม ประเภทสินค้า	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
90	จำนวนศูนย์ พัฒนา ครอบครัวใน ชุมชน	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
91	จำนวน ผู้กระทำความ รุนแรงใน ครอบครัว	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
92	จำนวนแม่อายุ 15 -19 ปีที่ คลอดบุตร	สนง.สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
93	จำนวนแม่อายุ น้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร	สนง.สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
94	จำนวน ผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
95	จำนวน ผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยคน พิการ	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
96	จำนวน ผู้สูงอายุที่มีที่ อยู่อาศัยไม่ เหมาะสมต่อ การ พักอาศัย	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
97	จำนวน ผู้สูงอายุอยู่กับ ครอบครัว ยากจน_ ยากลำบาก	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
98	จำนวน ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้ไม่ มีคนดูแล ไม่มี รายได้ และ สมควรได้รับ ความ ช่วยเหลือ	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
99	จำนวน ผู้สูงอายุที่ขาด แคลนกาย อุปกรณ์	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
100	ครัวเรือนตก เกณฑ์ จปฐ.	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
101	จำนวน แรงงาน/สถาน ประกอบการที่ ได้รับการตรวจ สุขภาพ ประจำปี	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
102	จำนวนแรงงาน จากสถาน ประกอบการ	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
103	จำนวนผู้ ประสบ อันตรายหรือ เจ็บป่วย เนื่องจากการ ทำงาน	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
104	อัตราการ ประสบ อันตรายหรือ เจ็บป่วย เนื่องจากการ ทำงานต่อ ลูกจ้าง 1,000 ราย	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
105	จำนวนสถาน ประกอบการที่ ปฏิบัติถูกต้อง ตามกฎหมาย คุ้มครองความ ปลอดภัยใน การทำงาน	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
106	อัตราการ ปฏิบัติถูกต้อง ตามกฎหมาย คุ้มครองความ ปลอดภัยใน การทำงานของ สถานประกอบ กิจการ	สนง.สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
107	สมาชิกกองทุน การออม แห่งชาติ (กอช)	สนง.คลังจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
108	จำนวนคดีรับ แจ้งอุบัติเหตุ การจราจรทาง บก	ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
109	จำนวน คดีอาญาที่ น่าสนใจ (รับ แจ้ง)	ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
110	จำนวน คดีอาญาที่ น่าสนใจ (จับกุม)	ตำรวจภูธรจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
			ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	วิเคราะห์  Visualization Dashboard						
111	จำนวน อาสาสมัคร ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม ส่วนท้องถิ่น (อปพร.)	ที่ทำการปกครอง จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
112	จำนวน ผู้ประสบภัย จำแนกตาม ประเภทภัย	สนง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
113	จำนวน อปท. จัดตั้งกองทุน สวัสดิการ ชุมชน (ดูแล ผู้ด้อยโอกาส)	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์  Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
			วิเคราะห์ เช่น csv, json							
114	จำนวนปัญหา การพังทลาย ของดิน	สนง.โยธาและผัง เมืองจังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
115	จำนวนพื้นที่ ขาดแคลนน้ำ	โครงการ ชลประทานยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
116	พื้นที่ทำ การเกษตร ได้รับน้ำเพื่อ การเกษตร อย่างเพียงพอ	โครงการ ชลประทานยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนว ทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมาย เหตุ
					66	67	68	69	70	
117	จำนวนแหล่ง น้ำที่มีค่าโดย ปริมาณ ออกซิเจนที่ ละลายน้ำ (dissolved oxygen, DO) จะต้องสูง (5-8 มก./ลิตร)	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
118	จำนวน คริวเรือที่ขาด แคลนน้ำเพื่อ อุปโภคและ บริโภค	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	
119	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการลดขยะ มูลฝอย และ ของเสีย อันตรายชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง	สนง.ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	จัดทำ ข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ ดิจิทัลที่ พร้อมใช้ สำหรับการ วิเคราะห์ เช่น csv, json	มีบัญชีสถิติ ทางการ สำหรับ ใช้ในการ วิเคราะห์ Visualization Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	

## 2.2 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ)

การพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) เป็นการดำเนินการพัฒนาเฉพาะบัญชีสถิติทางการที่มีค่านิยมและวิธีการผลิต มีหน่วยงานรับผิดชอบ แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมเผยแพร่ (Tier 2) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Owners) ดังนั้น จำเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานสถิติที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ โดยบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) มีจำนวน 5 รายการ โดยรายละเอียดแสดงดังตาราง 5

ตาราง 5 แนวทางการพัฒนาบัญชีสถิติทางการที่ความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูลเป็น Tier 2 (มีหน่วยงานรับผิดชอบ) ที่หน่วยงานในจังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
1	จำนวนกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ ที่ผลิตพันธุ์ ข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
2	จำนวนแหล่ง ถ่ายทอดองค์ ความรู้ ต้นแบบ (Best Practice) ใน การทำ การเกษตร อินทรีย์ (ศูนย์ ปราชญ์, กลุ่ม เกษตรกร อินทรีย์)	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
3	จำนวนเงิน สินเชื่อแก่ เกษตรกรของ กองทุน สงเคราะห์ เกษตรกร	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
4	จำนวนเงิน สินเชื่อแก่ เกษตรกรของ สนง.กองทุน ฟื้นฟูและ พัฒนา เกษตรกร	สนง.กองทุน ฟื้นฟูและ พัฒนา เกษตรกร สาขาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
5	จำนวน เกษตรกรที่ ได้รับเงิน สินเชื่อของ กองทุน หมุนเวียนเพื่อ การกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ ยากไร้	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
6	จำนวน เกษตรกรที่ ได้รับเงิน สินเชื่อของ สนง.กองทุน ฟื้นฟูและ พัฒนา เกษตรกร	สนง.กองทุน ฟื้นฟูและ พัฒนา เกษตรกร สาขาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
7	จำนวน เกษตรกรผู้ ปลูกข้าวที่ ได้รับการ สนับสนุน เมล็ดพันธุ์ที่ดี	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
8	พื้นที่ปลูกข้าว ที่ได้รับน้ำจาก แหล่งน้ำ ชลประทาน	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
9	พื้นที่ปลูกข้าว ที่ใช้น้ำจาก แหล่งน้ำนอก เขต ชลประทาน	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
10	จำนวนกลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูก ข้าว	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
11	จำนวน โครงการ อบรมเพิ่ม ความรู้พัฒนา ขีด ความสามารถ ให้กับ เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว อินทรีย์	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
12	จำนวน เกษตรกรที่ ได้รับการ อบรมเพิ่ม ความรู้พัฒนา ขีด ความสามารถ ในการทำ เกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ปริมาณการใช้ ปุ๋ยเคมีในการ ปลูกข้าวเฉลี่ย ต่อไร่	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
14	ปริมาณการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ใน การปลูกข้าว เฉลี่ยต่อไร่	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
15	จำนวนชนิด ผลิตภัณฑ์ แปรรูปข้าว อินทรีย์	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
16	จำนวนโกดัง หรือสถานที่ เก็บรักษา ข้าวเปลือกที่ ได้มาตรฐาน	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
17	บรรจุภัณฑ์ หรือตรา สัญลักษณ์ที่ จังหวัดให้การ รับรอง	สนง.พาณิชย์ จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
18	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง เกษตร/ เกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
19	จำนวน กิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิง เกษตรอินทรีย์	สนง.เกษตร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หมู่บ้านตาม โครงการ บวร	สนง. วัฒนธรรม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
21	หมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
22	จำนวน มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น/ผู้นำ เที่ยวที่ได้รับ การอบรม/ พัฒนาให้มี ความรู้ เกี่ยวกับ วัฒนธรรม และประเพณี ของยโสธร และสามารถ ถ่ายทอดเป็น ภาษาต่างประเทศ ได้หลาย ภาษา	สนง.การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
23	จำนวน แรงงานใน พื้นที่ที่ผ่าน การอบรมด้าน การท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นโดย ภาครัฐและ เอกชนที่ เกี่ยวข้อง	สนง.การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
24	จำนวนแหล่ง ท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมที่ ได้รับการ พัฒนาให้	สนง.การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
	เป็นไปตาม มาตรฐานการ ท่องเที่ยวของ ททท.									
25	จำนวนธุรกิจ ที่พักโรงแรมที่ ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน	สนง. การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
26	จำนวนธุรกิจ ที่พักที่ได้รับการ สนับสนุน ขอรับการ ตรวจรับรอง มาตรฐาน	สนง. การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
27	จำนวน ผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง_ติด บ้าน	สนง. สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
28	จำนวน แรงงานที่ ได้รับการ พัฒนาฝีมือ แรงงาน	สนง.พัฒนา ฝีมือแรงงาน ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
29	จำนวน แรงงานที่ ได้รับการ พัฒนาฝีมือ แรงงานและ ได้งานทำ	สนง.พัฒนา ฝีมือแรงงาน ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
30	จำนวน แรงงานที่เข้า ร่วมกิจกรรม เสริมรายได้	สนง.พัฒนา ฝีมือแรงงาน ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	✓	



ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
	แรงงาน หรือ การฝึกอาชีพ เสริม			ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน						
31	จำนวนคน ตายจาก อุบัติเหตุ การจราจร ทางบก	ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
32	จำนวนคน บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ การจราจร ทางบก	ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
33	จำนวนผู้ตก เป็นเหยื่อ อาชญากรรม	ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
34	จำนวน อาสาสมัคร ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม ของสนง. ตำรวจ แห่งชาติ (ตำรวจอาสา/ ตำรวจบ้าน)	ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
35	จำนวนการ จับกุมคดียา เสพติด	ตำรวจภูธร จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
36	จำนวนผู้รับ การบำบัด ฟื้นฟู (สมัคร ใจบำบัด บังคับบำบัด และต้องโทษ)	สนง. . สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
37	จำนวน หมู่บ้าน/ ชุมชน	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
38	อัตราพื้นที่ป่า อนุรักษ์ถูก รุกทำลาย	สนง. . ทรัพยากรธรร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
39	พื้นที่ป่าในเขต สงวนแห่งชาติ และป่า อนุรักษ์ที่ ยังคงมีสภาพ ป่าสมบูรณ์	สนง. . ทรัพยากรธรร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
40	จำนวน โครงการ ฟื้นฟู/สร้าง ทรัพยากรป่า ไม้และแหล่ง น้ำให้มีความ สมบูรณ์มาก ขึ้น	สนง. . ทรัพยากรธรร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
41	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ ฟื้นฟู/สร้าง ทรัพยากรป่า	สนง. . ทรัพยากรธรร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
	ไม้และแหล่ง น้ำให้มีความ สมบูรณ์มาก ขึ้น									
42	จำนวน เกษตรกรและ ภาคีเครือข่าย ชุมชนที่เข้า ร่วมโครงการ อนุรักษ์ป่าไม้ และแหล่งน้ำ	สนง . ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
43	จำนวน สมาชิกของ เครือข่าย ชุมชนที่เข้า ร่วมโครงการ อนุรักษ์ป่าไม้ และแหล่งน้ำ	สนง . ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
44	จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับการ อนุรักษ์ฟื้นฟู	สนง . ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
45	จำนวนพื้นที่ ป่าที่ได้รับการ ฟื้นฟู	สนง . ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
46	จำนวน โครงการ อนุรักษ์ป่าไม้ และแหล่งน้ำ	สนง . ทรัพยากรธร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	บัญชีสถิติ ทางการ	หน่วยงาน	แนวทางการ พัฒนา	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
					66	67	68	69	70	
47	จำนวนพื้นที่ แหล่งน้ำที่ ได้รับการ พัฒนา เพื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากร สัตว์น้ำ	โครงการ ชลประทาน ยโสธร/สนง. ประมงจังหวัด ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
48	จำนวนพื้นที่ที่ ได้รับ ประโยชน์จาก การบริหาร จัดการน้ำ อย่างบูรณา การ	โครงการ ชลประทาน ยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
49	พื้นที่ป่าชุมชน ที่ขึ้นทะเบียน	สนง . ทรัพยากรธรร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	
50	ข้อร้องเรียน ด้านปัญหา มลภาวะใน พื้นที่จังหวัด	สนง . ทรัพยากรธรร มชาติ และ สิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	สนับสนุนให้เกิด การจัดเก็บที่เป็น ระบบ/ต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการ จัดเก็บข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	✓	✓	✓	✓	✓	